

## กิจกรรมที่ 17

### ประชุมพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจ และการให้คำปรึกษาทางเลือกการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น (รอบ 5 เดือนหลัง)

**นโยบายสำคัญ** ลดปัญหาการตั้งครุฑซ้ำและการแท้งซ้ำในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยการส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรอย่างทั่วถึง และพัฒนาระบบช่วยเหลือส่งต่อให้วัยรุ่นที่ตั้งครุฑสามารถเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยการใช้ข้อเท็จจริงใหม่ๆ เทคโนโลยีออนไลน์ และการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

**มาตรการที่ 1** ส่งเสริมการการจัดบริการให้คำปรึกษา บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร และบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยของหน่วยบริการ และระบบช่วยเหลือส่งต่อเมื่อมีวัยรุ่นตั้งครุฑไม่พร้อม

**ประเด็นความรู้** การวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิด การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

**ระยะเวลาดำเนินการ** มีนาคม - กรกฎาคม 2564

**เป้าหมาย** 2 ครั้ง

#### ผลการดำเนินงาน

สืบเนื่องจากมติวุฒิสภาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 และ 305 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 กรมอนามัยร่วมกับผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจ และการให้คำปรึกษาทางเลือกการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดจัดประชุมพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังกล่าว จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

#### **ครั้งที่ 1 : วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 2 กรมอนามัย**

จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจและการให้คำปรึกษาทางเลือกการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และได้รับเกียรติจากนายแพทย์ประวิช ชวคลาศัย รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์มนัส รามเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน ได้แก่ แพทยสภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กองบริหารการสาธารณสุข และกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนักกฎหมายอิสระ เพื่อร่วมพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือก ตามมาตรา 305 (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. .... ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับเป็นสำนวนทางกฎหมาย มีประเด็นสำคัญจากที่ประชุม ดังนี้

## ผลผลิตตัวชี้วัดที่ 1.15 ร้อยละของการตั้งครุภัณฑ์ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. คำว่า “สถานพยาบาล” ให้ใช้ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
3. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาทางเลือกที่จะจัดโดยกรมอนามัย เนื่องจากมีหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์แล้ว
4. หมวด 2 การดูแลช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ซึ่งยืนยันจะตั้งครรภ์ต่อ พิจารณาความครอบคลุมของกระบวนการช่วยเหลือ รวมทั้งการประสานงานหน่วยงานอื่นในการดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องด้วย
5. หมวด 3 การควบคุมกำกับ ให้ทบวงการชำนองความก้าวหน้าการจัดบริการให้คำปรึกษาทางเลือกให้มีความเหมาะสม ทั้งระบบการรายงานและความถี่ของการรายงานด้วย
6. บทเฉพาะกาล ในระยะเริ่มแรก คือ ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ให้คำปรึกษาทางเลือกที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาทางเลือก
7. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงแก้ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ตามข้อคิดเห็นจากที่ประชุมวันนี้ เพื่อนำไปพิจารณาอีกครั้ง ในที่ประชุมวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสานใจ 1/2 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขต่อไป



จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาประชากร



วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานนโยบายการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาประชากร จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจและการให้คำปรึกษาทางเลือกการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประวิช ชัชวาลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายการเจริญพันธุ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์มนัส งามเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายการเจริญพันธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน ได้แก่ แพทย์สภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กองบริหารการสาธารณสุข และกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนักกฎหมายอิสระ เพื่อร่วมพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือก ตามมาตรา ๓๐๕ (๕) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. .... ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับเป็นสำนวนทางกฎหมาย มีประเด็นสำคัญจากที่ประชุม ดังนี้

๑. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๒. คำว่า “สถานพยาบาล” ให้ใช้ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๓. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาทางเลือกที่จะจัดโดยกรมอนามัย เนื่องจากมีหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์แล้ว
๔. หมวด ๒ การดูแลช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ซึ่งยืนยันจะตั้งครรภ์ต่อ พิจารณาความครอบคลุมของกระบวนการช่วยเหลือ รวมทั้งการประสานงานหน่วยงานอื่นในการดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องด้วย
๕. หมวด ๓ การควบคุมกำกับ ให้ทบวงการชำนองความก้าวหน้าการจัดบริการให้คำปรึกษาทางเลือกให้มีความเหมาะสม ทั้งระบบการรายงานและความถี่ของการรายงานด้วย
๖. บทเฉพาะกาล ในระยะเริ่มแรก คือ ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ให้คำปรึกษาทางเลือกที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาทางเลือก
๗. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงแก้ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ตามข้อคิดเห็นจากที่ประชุมวันนี้ เพื่อนำไปพิจารณาอีกครั้ง ในที่ประชุมวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

[www.anamai.moph.go.th](http://www.anamai.moph.go.th)

รูปที่ 1 ภาพข่าวกิจกรรมการจัดประชุมพิจารณาร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจ และการให้คำปรึกษาทางเลือกการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยฯ วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 2 กรมอนามัย

**ครั้งที่ 2 : วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมसानใจ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข**

จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจและการให้คำปรึกษาทางเลือกการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 สภาวิชาชีพต่าง ๆ และองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการปรับแก้ไขร่างประกาศกระทรวงอีกครั้ง เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 7 เมษายน 2564



**ภาพข่าวกิจกรรม**  
**สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์**  
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาประชากร

วันที่ 31 มีนาคม 2564 กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้จัดประชุมพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจและการให้คำปรึกษาทางเลือกการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมसानใจ 1/2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาคการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 สภาวิชาชีพ และองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งนี้ได้นัดหมายประชุมในครั้งต่อไป วันที่ 7 เมษายน 2564



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี  
www.anamai.moph.go.th

รูปที่ 1 ภาพข่าวกิจกรรมการจัดประชุมพิจารณาร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจ และการให้คำปรึกษาทางเลือกการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยฯ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมसानใจ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

\*\*\*\*\*